

MTN

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3412 /BKHDĐT-ĐTNN

V/v báo cáo kết quả XTĐT năm
2017 và chương trình XTĐT năm
2018 của tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Phúc đáp công văn số 5931/UBND-TM ngày 23/11/2017 của Quý Ủy ban về việc đề nghị cho ý kiến đối với Chương trình Xúc tiến đầu tư (XTĐT) của tỉnh năm 2018, căn cứ Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động XTĐT ban hành kèm theo Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về kết quả hoạt động XTĐT năm 2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao các hoạt động XTĐT của UBND tỉnh Quảng Trị đã triển khai trong năm 2017. Các hoạt động được báo cáo đầy đủ, chi tiết, phân tích các kết quả đạt được và hạn chế, có sự phối hợp tốt giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế và các Ban ngành của tỉnh.

Với nỗ lực thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển, cải cách hành chính, XTĐT, Quảng Trị đã chủ động tiếp cận nhiều nhà đầu tư có tầm chiến lược của Nhật Bản, Singaporre, Hàn Quốc, CHLB Nga... để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư trên địa bàn.

2. Về Chương trình XTĐT năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với dự kiến chương trình XTĐT năm 2018 của Quý Ủy ban. Nội dung báo cáo đã bám sát quy định tại Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2018, tỉnh Quảng Trị chú trọng xúc tiến đầu tư vào các dự án trọng điểm, dựa trên thế mạnh hiện có của tỉnh cũng như các dự án tiên phong, làm động lực để thu hút các dự án thứ cấp thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, xây dựng hạ tầng các KCN, KKT, chế biến, chế tạo, logistic.

Để các chương trình XTĐT tại nước ngoài phát huy hiệu quả, đề nghị Quý Ủy ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan khi triển khai các hoạt động XTĐT và làm việc với các nhà đầu tư có tiềm năng. Các hoạt động XTĐT nên lồng ghép với các hoạt động xúc tiến Thương mại và Du lịch để phát huy lợi thế của hành lang kinh tế Đông Tây.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2017 và dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Quý Ủy ban nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo và triển khai theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT Quảng Trị;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN. *v4*

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Vũ Đại Thắng